



ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.



โดย กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 0 2558 6100 ต่อ 8556 <http://baacnet>
ปีที่ 17 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 24 กันยายน 2558

วันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ครั้งที่ 11/2558 ณ ห้องประชุม คณะกรรมการธนาคาร ชั้น 23 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานที่ประชุม และกรรมการ ธ.ก.ส.ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายมนัส แจ่มเวหา ผู้แทน กระทรวงการคลัง นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางอุษุกร สิริโยธิน ผู้แทน ธนาคารแห่งประเทศไทย นายประยูร รัตนเมธางกูร ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย ฝโลทัยถิง นางปัทมาวดี โพชนุกูล นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ และนายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการและเลขานุการ

ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

1. เรื่อง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สรุปได้ ดังนี้

1. ให้ ธ.ก.ส.กู้เงินจากธนาคารออมสิน จำนวน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อปี เพื่อนำไปให้สินเชื่อ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 และวันที่ 22 กันยายน 2558

2. ให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช้ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ภายใต้หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการใช้สินเชื่อระยะสั้น ประเภทตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ของ ธ.ก.ส. วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท ระยะเวลาให้สินเชื่อไม่เกิน 7 ปี โดยผู้ประกอบการ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือจนกว่าวงเงินโครงการฯ จำนวน 100,000 ล้านบาท จะถูกจัดสรรหมด คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี หลักประกันเงินกู้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส.

2. เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการลดดอกเบี้ยบางส่วนเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้น

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติอนุมัติให้ ธ.ก.ส.ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยการลดดอกเบี้ยบางส่วนเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้นให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาสมุทรสาคร ในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร โดย ธ.ก.ส.ได้รับชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน 21 ล้านบาท

3. เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตการประเมินผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตการประเมินผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2557 สรุปได้ ดังนี้

1. การติดตามลูกค้าที่ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งเสริมสร้างให้เกษตรกร มีวินัยทางการเงิน โดย ธ.ก.ส.มีระบบการควบคุมและติดตามด้วยการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรทุกราย ตรวจเยี่ยม/สุ่มสอบร้านค้า รวมทั้งทบทวนวงเงินในบัตรสินเชื่อเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงจากการนำบัตรฯ ไปใช้ แล้วเกิดหนี้ค้างชำระ

2. การวางระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ บทเรียน องค์ความรู้ต่างๆ และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นโมเดลหรือคู่มือในการถ่ายทอดแบ่งปันให้กับชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆ นำไปศึกษาหรือปฏิบัติ โดย ธ.ก.ส.มีการจัดการองค์ความรู้ของชุมชนอย่างเป็นระบบผ่านชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. จำนวน 84 ศูนย์ ปีบัญชี 2558 มีเป้าหมายจะขยายผลได้ 230 ศูนย์ และมีแผนจัดทำระบบการรวบรวมข้อมูลเป็นสื่อวีดิทัศน์ภาพยนตร์สั้น และบทความ เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ

3. การติดตามเกษตรกรในโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยที่กำลังจะครบกำหนด เพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ โดย ธ.ก.ส.ได้วางระบบการติดตามเกษตรกรลูกค้าในโครงการพักชำระหนี้ฯ ด้วยการสอบถามข้อมูลลูกค้าในโครงการให้ครบทุกราย กำหนดเครื่องมือในการป้องกันหนี้ค้างชำระ และปรับโครงสร้างหนี้

4. ธ.ก.ส. มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในปีบัญชี 2557 เพิ่มสูงขึ้น จึงควรมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ขององค์กร โดยในปีบัญชี 2558 จะดำเนินการเข้มข้นในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะในการสร้างรายได้ ส่งเสริมการทำงานระบบ Multi-Function โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและควบคุมงบประมาณ

4. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2558

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้แก่ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จำนวน 3 โครงการ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง (ระบบน้ำหยด) ปี 2557/2558 และการช่วยเหลือทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อย จำนวน 4 โครงการ

